
 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดปทุมธานี) 
-------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ อาคารอเนกประสงค์วดัศาลาแดงเหนือ จังหวดัปทมุธาน ี

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่ นว่านี้ได้ 
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต ่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐ องศา

ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ๒.๓๐ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๕๒๕.๘๕๖ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๙๕๓,๖๖๐ ไร ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ ๒๗.๘ กิโลเมตร  

อาณาเขต 
จังหวดัปทมุธานีมอีาณาเขตติดต่อกบัจังหวดัใกล้เคียง ดงันี้  
ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอ าเภอบางไทร  อ าเภอบางปะอิน อ าเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

   และอ าเภอหนองแค อ าเภอวิหารแดง จังหวดัสระบุร ี 
ทิศใต้   ติดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 

   กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกรด็ อ าเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบรุี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกบัอ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

   จังหวดัฉะเชงิเทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกบัอ าเภอลาดบวัหลวง จังหวดัพระนครศรีอยธุยา อ าเภอบางเลน 
  จังหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จังหวดันนทบรุ ี

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดปทุมธาน ีตลอดจนน าเสนอประเด็นหรอื
มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. การเดินทางโดยเรือและรับฟังการบรรยายสภาพพ้ืนที่และความเสียหายจากสถานการณ์
อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกัน ณ ท่าเรือเทศบาลเมืองปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือออก
เดินทางโดยเรือไปยังวัดศาลาแดงเหนือ ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟัง
บรรยายเกี่ยวกับวิถีชุมชนชาวมอญจากนายไทรัตน์ จันทร์แบบ เลขาธิการสมาพันธ์เชื้อสายรามัญ จังหวัด
ปทุมธานี เป็นผู้บรรยาย และสรุปสภาพพ้ืนที่และความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงสภาพพ้ืนที่
และความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี  
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้บรรยาย  



๓ 
 
ซึ่งสรุปได้ว่า สถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จังหวัดปทุมธานีมี
ฝนตกหนักและมีการระบายน้ าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาและล าคลองในพ้ืนที่ชั้นในและชั้นนอก
ของจังหวัดปทุมธานีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา ของประชาชน มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยทั้งสิ้น ๗ อ าเภอ ๕๕ ต าบล ๑๘๘ ชุมชน ๓๓๖ หมู่บ้าน ๑๕๘,๑๕๕ ครัวเรือน ส่งผลให้มีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย แบ่งเป็นด้านพืช จ านวน ๙๐๐ ไร่ และด้านประมง จ านวน ๕๗ ไร่ โดยกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์
อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดปทุมธานี  
เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัย รวมทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตอุุทกภยั 
วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงในเขต
ชุมชน พร้อมตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอ่างเก็บน้ า พนังกั้นน้ า จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตกุารณอ์ าเภอ 
และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในด้านการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดปทุมธานีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดทุกระดับชั้น 
เพ่ือบูรณาการทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนและสถานการณ์การระบายน้ าของ
ชลประทานให้กับส่วนราชการและประชาชนทราบเป็นระยะ จัดระบบชลประทานและระบบระบายน้ า ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ า ให้การสนับสนุนรถหรือเรือในการขนย้ายผู้ประสบภัย เสริมคันดิน จัดหากระสอบทราย  
เพ่ือป้องกันน้ าท่วม จัดท าสะพานไม้หรือโป๊ะแพลอยน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทาง แจกจ่าย 
ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ ส ารวจ
และย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าในจุดเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจ่ายเงินเยียวยา
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่ีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๕ โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่
น้ าท่วมขัง ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท และ ๙,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดต่อไป โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยา 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนั้น ควรมีการน าเทคโนโลยี อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ในการ
เปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยประกอบการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ๒. กิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ณ วัดศาลาแดงเหนือ ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพื้นทีจ่ังหวดัภาคกลาง 
น าโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง เดินทางถึงวัดศาลาแดงเหนือ ต าบล 
เชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของ
จังหวัดปทุมธานี และผู้แทนภาคประชาชน ดังนี้  

นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา  
ส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวรายงานข้อมูลจังหวัดปทุมธานีโดยสรุปได้ว่า 
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จังหวัดปทุมธานีตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ และเริ่มมีการพัฒนาเฟ่ืองฟูขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓  
ได้มีการวางระบบชลประทานแห่งแรกในประเทศที่ทุ่งหลวงคลองรังสิตเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ส่งออกข้าวซึ่งเป็นสินค้าส าคัญ ในสมัยที่รัชกาลที่ ๒ เสด็จมาเยือนเมืองสามโคกและชาวบ้านถวายดอกบัว 
จึงเป็นสาเหตุให้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นจังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังได้ตั้งเมืองธัญบุรีขึ้นอีกเมืองหนึ่งด้วย  
ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีเศรษฐกิจดีเป็นอันดับ ๖ ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่วนใหญ่
เป็นการเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ ในเรื่องของปัญหาน้ าท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการจดัท า
มาตรการทั้งหมด ๑๓ มาตรการ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้น าโมเดลการแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมซ้ าซากให้ยั่งยืน จึงได้มีการจัดท าโมเดลเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์ที่อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว ท่ีให้นายอ าเภอชี้เป้าหมาย จัดการประชุมร่วมกันกับก านันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ท้องถิ่น 
ประชาชน หากมีน้ าท่วมหรือน้ าแล้งที่ไหนให้ชี้เป้าหมาย จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะเข้าไปดู
พ้ืนที่ในเบื้องต้น พร้อมเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับงบประมาณจะน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่า จะใช้งบประมาณของกระทรวง 
กรม หรือหน่วยงานใด เช่น กรมชลประทาน โครงการลุ่มน้ า งบพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ เพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๓ มุ่งพัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้น พร้อมทั้งได้ก าหนดเป้าหมายว่าจะมี GDP เป็นอันดับท่ี ๕ ของประเทศ
ในช่วง ๑-๒ ปีนี้  
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้  
ประกอบด้วย 
 สมาชิกวุฒิสภา 

๑. นายวิทยา  ผวิผ่อง    รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
หัวหน้าคณะเดินทาง 

๒. นายจเด็จ อนิสว่าง    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. นายปานเทพ กลา้ณรงค์ราญ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. นายลักษณ์ วจนานวัช   รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
๕. พลเอก สราวฒุิ ชลออยู่   กรรมการ 
๖. นายทววีงษ์ จุลกมนตร ี   กรรมการ 
๗. นางสาวเรณู ตังคจวิางกูร   กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
นายธนิศร ์ วงศป์ิยะสถติย์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

เขตตรวจราชการที่ ๒ 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวขอบคุณเจ้าอาวาสวัดศาลาแดงเหนือท่ี
กรุณาให้ความสะดวกในด้านสถานที่แก่คณะ และกล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้แทนชุมชนที่ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงคใ์นการจัด
กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อันสืบเนื่องมาจากการที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานวุฒิสภา เล็งเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาควรจะได้ลงพ้ืนที่พบประชาชนเพ่ือรับฟังความเห็นและมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากประชาชนไปสู่การแก้ไขกฎหมายหรือเกิด



๕ 
 
การประสานงานกับหน่วยงานราชการให้เกิดผลส าเร็จต่อไป โอกาสนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ได้มีโอกาสลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ชุมชนวัดศาลาแดง
เหนือแห่งนี้ เพราะความห่วงใยในผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ความช่วยเหลือจากส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งไปถึงประชาชนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ในวันนี้จึงได้ก าหนดแผนการเดินทาง
โดยเรือเพื่อจะได้ตรวจดูสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ าว่ามีความเสียหายหรือได้รับการฟ้ืนฟูไปเรียบร้อยแล้ว  

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นการติดตามการฟ้ืนฟูช่วยเหลือประชาชนภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น พร้อม
กล่าวถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา อาทิ การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
การให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง นอกจากนี้ ในการลงพ้ืนที่แต่ละแห่งจะพบว่า
ประชาชนต่างมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อน สมาชิกวุฒิสภาจะรับเรื่องไปด าเนินการให้ แต่เนื่องจากสมาชิก
วุฒิสภาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ จึงมีหน้าที่เพียงรับเรื่องและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่ ให้การ
สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของปัญหาอุทกภัยและประเด็นของน้ าทะเลหนุนสูง น้ าเค็มเข้ามา
ในพ้ืนที่ ขอความช่วยเหลือจากทางราชการไม่ได้ เหตุที่ไม่ได้เพราะระเบียบกระทรวงการคลังไม่อนุญาต 
เนื่องจากเป็นภัยท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เมื่อสักครู่ผู้แทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อธิบาย
ถึงระเบียบนี้แล้ว แต่เห็นว่าระเบียบท้องถิ่นน่าจะแก้ไขเพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ จึงขอให้จังหวัดรวบรวม
ปัญหานี้แล้วส่งไปว่ามีความเห็นอย่างไร ทางคณะกรรมการฯ จะได้รับเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการฯ  
เพ่ือด าเนินการตามระบบ หากสามารถแก้ไขได้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ าเค็มเข้ามาในยามที่
น้ าทะเลหนุนกจ็ะได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ  

นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอในวันนั้นที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในจังหวัดปทุมธานีและประชาชน 
ทั่วประเทศเป็นอย่างมาก โดยความเห็นประเด็นที่ ๑ เสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายทั้งสองแห่ง คืนเงิน
ประกันการใช้ไฟฟ้าบางส่วนหรือเต็มจ านวนให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ก่อความเสียหายให้กับการไฟฟ้า  
เพ่ือที่ผู้ประกอบการจะได้น าเงินไปลงทุนต่อไป ซึ่งต่อมาสมาชิกวุฒิสภาผู้ประสานงานจังหวัดปทุมธานี  
ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันหลายรอบจนกระทั่งน าไปสู่การมีมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง เร่งรัดออกแนวทางปฏิบัติและ
รายละเอียดการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑ บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ ๒ 
กิจการขนาดเล็ก ซึ่งภายหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีแล้ว คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ก็ได้มี
ประกาศก าหนดการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑ บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ ๒ 
กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกมาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อดีของประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน คือ การห้ามมิให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
จากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ยกเว้นแต่ว่าเป็นประเภทท่ี ๑ และประเภทท่ี ๒ แล้วจะเปลี่ยนเป็นประเภทกิจการที่
ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ ภาพรวมการคืนเงินประกันผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๙.๕ ล้านราย วงเงิน ๒๐,๐๘๘ ล้านบาท ในส่วนของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจ มีจ านวน ๑.๓ ล้านราย วงเงิน ๕,๐๕๗ ล้านบาท  
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ความเห็นประเด็นที่ ๒ การซื้อขาย-โอน-เปลี่ยนแปลงที่ดิน ซึ่งมีความเห็นว่าก่อนจะมีการซื้อขายที่ดิน 
ควรจะออกกฎระเบียบหรือกฎหมายให้เหมือนกับการต่อภาษีรถประจ าปี คือ จะต้องมี พ.ร.บ. บุคคลที่สาม
มายื่นถึงจะรับต่อภาษีประจ าปีได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการซื้อขายโอนที่ดิน เสนอให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
ควรออกกฎระเบียบว่า ต้องให้มีใบเสร็จการเสียภาษีที่ดินมายื่นประกอบการเสียภาษีด้วย จึงจะมีการซื้อขาย
ที่ดินได้ เพราะปัจจุบันกรมที่ดินจะประทับตราว่า “ได้ช าระภาษีที่ดินแล้ว” ซึ่งไม่มีหลักฐานใบเสร็จการเสีย
ภาษีมายื่น มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจัดเก็บภาษีที่ดินโฉนดนั้น ๆ ไม่ได้เพราะเปลี่ยน
เจ้าของที่ดินแล้ว ในประเด็นนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและส่งเรื่องให้  คณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา รับเรื่องไปด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้แทนจากกรมที่ดินมา
ปรึกษาหารือและขอให้ตอบชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับการชี้แจงว่าประเด็นที่หนึ่ง การมี
ใบเสร็จหรือไม่มีใบเสร็จ การเสียภาษีที่ดินมายื่นประกอบการท านิติกรรมซื้อขายโอนหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับที่ดินย่อมไม่ส่งผลกระทบต่ออ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่หรือการด าเนินการกับผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตามสัญญาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ประเด็นที่
สอง การที่กรมที่ดินจะใส่ข้อความในหนังสือสัญญาว่าได้ช าระภาษีที่ดินแล้ว ย่อมไม่อาจใช้โต้แย้งกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในหมวด ๖ ซึ่งบัญญัติว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภายในเดือนเมษายนของทุกปี ในขณะที่
หมวด ๘ ระบุว่าภายในเดือนมถิุนายนของทุกปี ใหอ้งค์การปกครองส่วนท้องถิน่แจ้งรายการภาษีค้างช าระให้
ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
โอน กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงใด
ค้างช าระภาษีจะไม่สามารถท านิติกรรมได้ ด้วยเหตุนี้ ทางกรมที่ดินจึงยืนยันในหลักการเดิม ซึ่งเรื่องนี้หากมีการ
ประสานกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส านักงานที่ดินในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด  ก็จะมีข้อมูลพร้อม
ส าหรับการจัดเก็บภาษี  

ประเด็นที่ ๓ เรื่องผังเมือง เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีได้ประกาศให้พื้นที่อ าเภอลาดหลุมแก้วเป็นเขต 
สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม แต่ความเป็นจริงแล้วพ้ืนที่บางส่วนเป็นชุมชนเมือง มีการ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ จึงเห็นว่าหากพ้ืนที่ใดของอ าเภอลาดหลุมแก้วเป็นชุมชนเมืองไปแล้วก็ควร
ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สีแดงหรือสีม่วง เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ดิน ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับความเห็นในเรื่องนี้
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามประสานงานและได้รับทราบข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการทบทวนและด าเนินการ
จัดท าผังเมืองใหม่ ซึ่งในขั้นตอนของการด าเนินการจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างไรก็
ตาม ขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีว่าในการจัดท าหรือปรับปรุงผังเมืองไม่ว่าจะในพ้ืนที่ใดขอให้
เชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นด้วย 

ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงโครงการช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในช่วงปีท่ีผ่านมา รัฐบาลมี
โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งดูแลเกษตรกรและประชาชนที่ไดร้ับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๕/๖๖ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๕/๒๕๖๖ หรือการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แกป่ระชาชนที่ประสบอุทกภยั 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ท่ีได้
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เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๕ โดยจะ
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท 
และ ๙,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

๓. รับฟังบรรยายสรุป "วิถีชุมชนชาวมอญ"  
นายอนุวัตร ใจชอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก บรรยายข้อมูล 

โดยสรุปว่า ชุมชนวัดศาลาแดงเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ หลบหนีสงครามมาทางด่านเจดีย์
สามองค์ เพ่ือมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ ๒ โดยได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาชื่อ “วัดศาลาแดงเหนือ” 
เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน ลักษณะที่เด่นชัดของชาวบ้านในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ คือ จะสร้างบ้านเปน็
ทรงไทยที่มีใต้ถุนเสาสูงเหมือนกันทั้งหมู่บ้าน แม้ว่าจะมีการช ารุดหรอืทรุดโทรมลงไปบ้าง แต่ส่วนที่ได้รบัการ
ซ่อมแซมหรือบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ก็ยังคงสร้างเป็นทรงเดิมอยู่ เพราะต้องการคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญ
ไว้ให้ลูกหลานได้รู้  และรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญไว้ให้คงเดิม รวมทั้งป้องกันภัยน้ าท่วม 
เนื่องจากประสบการณ์ที่อยู่ริมน้ ามานาน ด้วยความที่ชาวมอญยึดเป็นหลักในการเลือกที่อยู่อาศัยคือ ที่อยู่
อาศัยต้องติดกับแม่น้ าเพื่อจะได้สะดวกในการใช้น้ าในยามหน้าแล้ง วัดศาลาแดงเหนือถือเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้านจะใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่จัดงานเสมอ และยังรวมถึงการประชุมต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน  

อาณาเขตหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ทิศเหนือ ติดต่อกับคลองโคกตาเขียว หมู่ที่ ๕ ต าบลเชียงรากน้อย 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ า
เจ้าพระยา มีประชากรทั้งหมด ๙๕ ครัวเรือน จ านวน ๒๑๔ คน แบ่งเป็นชาย ๙๓ คน และหญิง ๑๒๑ คน  
แต่เดิมประกอบอาชีพค้าขายทางเรือ อาทิ โอ่ง อ่าง หม้อกระถาง เครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชาม ไตปลา ปูเค็ม 
ปัจจุบันยังคงอาชีพเดิมบ้าง แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีรายได้จากบุตรหลาน ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน 
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านศาลาแดงเหนือ เช่น ประเพณีตักบาตรพระร้อย ประเพณีตักบาตรน้ าผึ้ง 
ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ มีกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 
ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมอญบ้านศาลาแดงเหนือ กลุ่มสไบมอญ
บ้านศาลาแดง และกลุ่มมะตาดอาหารพ้ืนบ้านรวมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนในหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น กองทุน
หมู่บ้าน (กทบ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุน กข.คจ. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวในชมุชน อาทิ วัดศาลาแดงเหนอื ซึ่งมีเจดียม์อญ 
หอพระไตรปิฎก พระหยกขาว ธรรมาสน์ยอดนางชี เรือโบราณอายุราว ๑๐๐ ปี การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ 

นอกจากนี้ ในชุมชนยังมีโครงการที่ส าคัญ อาทิ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทุกครัวเรือน
ต้องมีการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตและแบ่งปัน มีการแปรรูปในบ้านเพ่ือเป็นการถนอมอาหาร 
เช่น การท ากะปิ พริกแกง ปลาร้า หมี่กรอบ เป็นต้น การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการดูแลแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ตรวจวัดคุณภาพแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นประจ าทุกเดือน มีแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งบรรจุไว้ในแผนชุมชน เช่น โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โครงการการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ โครงการการตรวจคุณภาพน้ าในแม่น้ า 
ล าคลอง โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน เป็นต้น ชุมชน
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สะอาดไม่มีขยะเหลือตกค้าง คัดแยกขยะและน าขยะไปทิ้งที่จุดทิ้งขยะที่หมู่บ้านจัดไว้ เพ่ือให้รถเก็บขยะ 
มาเก็บต่อไป มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดผ่านกิจกรรมส่งเสริมลดใช้พลังงาน โดยการรณรงค์ให้ความรู้
ผ่านเวทีประชาคมเสียงตามสายให้ประชาชนช่วยกันลดใช้พลังงานที่ทุกคนสามารถท าได้ เช่น ปิดไฟดวงที่
ไม่ได้ใช ้ปรับแอร์เพ่ิม ๑ องศาเซลเซียส ประหยัด ๑๐% ปลดปลั๊กทุกอันเมื่อเลิกใช้งาน และเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพ่ือประหยัดพลังงานและพลังงาน
ที่สะอาด ซึ่งปัจจุบันในหมู่บ้านติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ในที่สาธารณะ เช่น วัดบริเวณริมน้ าเจ้าพระยา หรือ
ตามบ้านเรือนของประชาชน เป็นต้น  

นาวสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรรมการ กล่าวชื่นชมผู้ใหญ่บ้านที่เป็นต้นแบบในการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน อาทิ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุน กข.คจ. หรือหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ของบ้านศาลาแดงเหนือ ซึ่งเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ข้อส าคัญคือ “ความ
มั่นคงทางอาหาร” ส าหรับชุมชนที่เข้มแข็ง หากมีความมั่นคงทางอาหาร นอกจากจะมีกินมีใช้ในหมู่บ้านแลว้ 
ยังสามารถน าไปจ าหน่ายได้อีกด้วย อีกประเด็นที่ขอชื่นชมคือการเป็นผู้น าในการสนับสนุนการประหยัด
ทรัพยากรแบบประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน กล่าวคือ ปิดไฟดวงที ่
ไม่จ าเป็น ปรับแอร์เพ่ิม ๑ องศาเซลเซียส ประหยัดได้ ๑๐% ปลดปลั๊กทุกอันที่ไม่ได้ใช้งาน และเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการใช้ค าสั้น ๆ แต่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารจัดการ
ชุมชนที่เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ มีการน าใช้เทคโนโลยีมาใช้ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง โครงการน้ าดื่มสะอาด รวมถึงการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ โอกาสนี้  
คณะกรรมการฯ ได้น ามาตรการของรัฐบาลมาฝากประชาชน ได้แก่ ๑) โครงการจ้างแรงงานชลประทาน 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจะจ้างแรงงาน ๘๖,๐๐๐ คน อัตราค่าจ้างระหว่าง 
๒๖,๑๐๐–๘๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ๓–๑๐ เดือน กลุ่มเป้าหมายจ้างแรงงานมี ๔ กลุ่ม คือ 
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าของกรม
ชลประทานในพ้ืนที่ ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพ้ืนที่ และเกษตรกรหรือแรงงานในพ้ืนที่ใกล้เคียงหาก
แรงงานในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากโครงการชลประทานใกล้
บ้านหรือสายด่วนกรมชลประทาน ๑๔๖๐ ๒) พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจ าปีส าหรับรถยนต์รับจ้างและ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยลดภาษีประจ าปีลงร้อยละ ๙๐ ของอัตราภาษีประจ าปี เหลือ
เพียงร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลานาน ๑ ป ีคือระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมนี้ขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในเรื่องเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวว่าขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ได้ด าเนิน
โครงการ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข น าร่องใน ๕ จังหวัด ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง 
จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ โดยพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชน 
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวและจุดเชื่อมต่อในชุมชนจากความร่วมมือของเครือข่ายภาคเอกชนและเจ้าของพ้ืนที่ 
พัฒนาการยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการ เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ ดังนั้น  
จึงเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีควรสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการเป็นส่งเสริมรายได้ให้กับ



๙ 
 
จังหวัดและชุมชน จึงขอเสนอให้จังหวัดปทุมธานีประสานในรายละเอียดว่าหากต้องการจะเป็นจังหวัดที่อยู่
ในโครงการดังกล่าวจะต้องท าอย่างไรบ้างหรือมีรายละเอียดอย่างไร 
 จากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  
น าเสนอโดย นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ดังนี้  

๑. ภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพด้านพลังงานในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี แหล่งพลังงาน
ทดแทนด้านแสงอาทิตย์มีอยู่ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้นยังมีขยะอีกประมาณ ๑,๔๓๙ ตัน
ต่อวัน ก๊าซชีวภาพจากฟาร์ม และชีวมวลจากนาข้าว ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดปทุมธานี โรงไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ มีจ านวน ๒๐ แห่ง ก าลังการผลิตรวม ๕๗.๖๘๒ เมกะวัตต์ โดยจะม ี
โซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ประมาณ ๔ แห่ง ส่วนที่เหลือจะเป็นโรงย่อย มีโรงไฟฟ้าขยะ จ านวน ๑ แห่ง ก าลัง
การผลิต ๖ เมกะวัตต์ ขายไฟที่ประมาณ ๑ เมกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน ๑ แห่ง ก าลังการผลิต 
๙.๒๔ เมกะวัตต์ โดยใช้แกลบเป็นหลักในการผลิต มีโรงผลิตไบโอดีเซล ซึ่งผลิตไบโอดีเซลผสมกับน้ ามนัดเีซล
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนในส่วนน้ ามันดีเซลที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ก าลังการผลิต ๑.๘ 
ล้านลิตรต่อวัน ส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จ านวน ๘ แห่ง ก าลังการผลิตรวม 
๘๓๒.๒๔ เมกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๑ แห่ง ก าลังการผลิตอยู่ที่ ๘.๖ เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวม
ก าลังการผลิตไฟฟ้าในจังหวัดปทุมธานีผลิตได้จ านวน ๙๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจังหวัด
ปทุมธานีใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ ๑,๕๐๐ เมกะวัตต์ จึงยังต้องมีการส่งกระแสไฟฟ้ามาจากจังหวัดอื่น  

๒. โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๑๕๕,๖๑๙ บาท จ านวน ๔ เทคโนโลยี ได้แก่ ๑) ตู้อบแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร (เปิดด้านข้างด้านเดียว) จ านวน ๑ ตู้ ๒) หลอดไฟประหยัดพลังงาน 
LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน ๔๐๐ หลอด ๓) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด ๒x๒ เมตร  
(เปิดด้านข้างด้านเดียว) จ านวน ๑ ตู้ ๔) หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน ๒๒๖ 
หลอด  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๑๕๔,๙๐๐ บาท จ านวน ๓ เทคโนโลยี ได้แก่ ๑) ตู้อบแหง่
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร (เปิดด้านบน) จ านวน ๒ ตู้ ๒) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 
๒x๒ เมตร (เปิดด้านบน) จ านวน ๒ ตู้ และ ๓) หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน 
๗๐๐ หลอด 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๙๔๖ บาท จ านวน ๑๔ เทคโนโลยี ได้แก่  
๑) หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน ๒๗๔ หลอด ๒) หลอดไฟประหยัดพลังงาน 
LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน ๒๗๔ หลอด ๓) เตาซุปเปอร์อั้งโล่ จ านวน ๑๐๙ เตา ๔) ตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน ๑ ตู้ ๕) หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน 
๗๑ หลอด ๖) เตาซุปเปอร์อั้งโล่ จ านวน ๑๐๙ เตา ๗) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร 
จ านวน ๑ ตู้ ๘) หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน ๗๑ หลอด ๙) หลอดประหยัด
พลังงาน LED Street Light ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๑๐ หลอด ๑๐) หลอดประหยัดพลังงาน LED Street Light 
ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๑๐ หลอด ๑๑) หลอดประหยัดพลังงาน LED Flood Light ขนาด ๒๐๐ วัตต์ 



๑๐ 
 
จ านวน ๕ หลอด ๑๒) หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 ยาว ๑๘ วัตต์ จ านวน ๕๓ หลอด ๑๓) หลอด
ประหยัดพลังงาน LED Street Light ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๑๐ หลอด และ ๑๔) หลอดประหยัด
พลังงาน LED Street Light ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๑๐ หลอด 

๓. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณรวม ๑,๔๗๕,๘๖๔ บาท ประกอบด้วย ๔ โครงการ 
ได้แก่ ๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากล าไทรพัฒนา ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๘x๑๒.๔ เมตร จ านวน ๑ ระบบ ๒) โครงการสถานีพลังงานต าบลคลองหก มี ๕ 
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน ๕ ระบบ เตานึ่งเชื้อ
เห็ด จ านวน ๑ เตา เตาเศรษฐกิจประยุกต์ จ านวน ๑ เตา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรบัระบบ
ห้องเย็น จ านวน ๑ ระบบ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒เมตร จ านวน ๒ ระบบ  
๓) โครงการสถานีพลังงานต าบลบึงบา มี ๓ เทคโนโลยี ประกอบด้วย ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด ๖x๘.๒ เมตร จ านวน ๑ ระบบ ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง จ านวน ๔ ชุด และระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  แบบรถเข็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ จ านวน ๔ ระบบ และ  
๔) โครงการส่งเสริมพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเทศบาลต าบลคูขวาง มีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 
ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน ๒ ระบบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณรวม ๔,๖๑๑,๖๕๘ บาท ประกอบด้วย ๕ โครงการ 
ได้แก่ ๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากเกษตรอินทรีย์ ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ๖x๘.๒๐ เมตร จ านวน ๑ ระบบ ๒) โครงการสถานีระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จ านวน ๑๘ ระบบ  
๓) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จ านวน ๑ ระบบ ๔) โครงการสถานีพลังงาน
ต าบลบึงกาสาม ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓X๔ เมตร จ านวน ๑ ระบบ และ ๕) โครงการ
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ จ านน ๑ ระบบ ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณรวม ๓,๕๖๖,๒๖๒ บาท ประกอบด้วย ๔ โครงการ 
ได้แก่ ๑) โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จ านวน ๒ ระบบ ๒) โครงการระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงเพ่ือการเกษตร ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจู ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จ านวน ๖ ระบบ ๓) โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จ านวน ๒ ระบบ  
๔) โครงการสถานีพลังงานชุมชน ประกอบด้วย ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ จ านวน ๑ ระบบ ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร จ านวน 
๘ ระบบ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร จ านวน ๒ ระบบ ระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๖x๘.๒ เมตร จ านวน ๑ ระบบ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๘x๑๒.๔ 



๑๑ 
 
เมตร จ านวน ๑ ระบบ ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างการรอยื่นการพิจารณาลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

ทั้งนี้ จากการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ที่พบ คือ การขอใช้ที่ดินส าหรับด าเนินโครงการ 
โดยเฉพาะโครงการระบบสูบน้ าโซล่าร์เซลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการ
ยินยอมให้ใชพ้ื้นที่ เนื่องจากพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานีมีราคาค่อนข้างสูง  

๔. งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๘๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการ

จัดซื้ออุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบเติมน้ า ผลักดันน้ าและเติมอากาศ เพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในคลองบางเดื่อ  
(งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๒) โดยเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์ระบบเติมน้ า ผลักดันน้ าและเติม
อากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จ านวน ๑ ระบบ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๕๕๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ (๑) 
โครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์บนหลังคาที่ว่าการอ าเภอสามโคก ขนาด ๖๗.๒ kWp (งบกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๑) ระบบโซล่าร์เซลล์บนหลังคาที่วา่การอ าเภอสามโคก ขนาด ๖๗.๒ kWp จ านวน ๑ 
ระบบ (๒) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม บริเวณ
สถาปัตยกรรมของวัดทั้ง ๓ แห่งในอ าเภอเมืองปทุมธานี (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๒) ติดตั้ง
สปอร์ตไลท์ ขนาด ๘๐๐ วัตต์ จ านวน ๔ ชุด/แห่ง จ านวน ๓ ชุด และ (๓) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริเวณสถาปัตยกรรมของวัดทั้ง ๑๑ แห่งในอ าเภอสามโคก 
(งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๑) ติดตั้งสปอร์ตไลท์ ขนาด ๘๐๐ วัตต์ จ านวน ๔ ชุด/แห่ง  
(วัดโบสถ์ จ านวน ๒ ชุด) จ านวน ๑๒ ระบบ ทั้งนี้ ส าหรับโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการติดตั้งสปอร์ตไลท์ เป็นด าริของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่
ต้องการติดตั้งไฟส่องสว่างให้กับวัดที่อยู่ริมแมน่้ า เนื่องจากเห็นว่าในช่วงเวลากลางคืนไม่มีแสงไฟและมดืมาก 
จึงได้เสนอโครงการดังกล่าวข้างต้นเข้ามาขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 
๑ และ ๒ 

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ กล่าวว่า ขอชื่นชมพลังงานจังหวดัในเรื่องของการบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน จังหวัดปทุมธานีโชคดีที่มีโรงไฟฟ้ามากถึง ๓๑ โรง ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ปกติแล้วโรงไฟฟ้าจะมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่จะต้องน าเงินให้กับชุมชนที่อยู่รอบ
โรงไฟฟ้าในระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร หรือ ๕ กิโลเมตร ในการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๙๐๐ 
เมกะวัตต์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าต้องคืนเงินกลับมาให้ประชาชนเป็นจ านวนเท่าไหร่ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
หรือชุมชนโดยรอบ ในส่วนของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีการท างานและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะหน่วยงานหรือประชาชนในพ้ืนที่ท่ีมีความต้องการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีการ
อนุรักษ์พลังงานจากกองทุนฯ จะต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้าเพ่ือให้การด าเนินงานอยู่ภายในกรอบเวลา 
และน าส่งโครงการได้อย่างทันท่วงที อีกประเด็นที่ส าคัญ คือ ระเบียบหลักเกณฑ์และความถูกต้อง ทุก
หน่วยงานต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนผ่านการ
พิจารณา 



๑๒ 
 

นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าของจังหวัดปทุมธานี 
มี ๒ กองทุน คือ ๑) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๑ งบประมาณปีละ ๖๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งทาง
จังหวัดได้ใช้งบประมาณทุกปี แต่ที่น ามาแสดงให้เห็นในวันนี้จะมีเฉพาะในมิติด้านพลังงาน ซึ่งยังมีมิติด้าน 
อื่นอีก อาทิ ด้านสังคม ด้านการศึกษาและทุนการศึกษา และ ๒) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี ๒  
มีงบประมาณ ๓๐ ล้านบาทต่อปี งบประมาณดังกล่าวมาจากการผลิตไฟฟ้า เมื่อผลิตไฟฟ้าได้ ๑ หน่วย  
ก็จะมีการน าเงินเข้ากองทุน ส่วนเรื่องกองทุนเพ่ือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานจังหวัดได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ไปในพ้ืนที่แล้ว แต่ อปท. ในพ้ืนที่สมัครมาน้อย ทางกองทุนให้เวลาเพียง ๑ เดือนในการสมคัร
แอดมิน โครงการต้องเสร็จภายใน ๑ เดือน บางทีชาวบ้านหรือ อบต. ท าโครงการไม่ทันด้วยกรอบเวลาท่ีสั้น
เกินไป อีกทั้งระเบียบก็ก าหนดไว้ว่าจะต้องยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น ทั้งนี้ ในช่วงปีแรก ๆ ของกองทุนฯ ทางจังหวัดเคยยื่นขอรับการสนับสนุนไปเกือบเต็มวงเงิน
งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท แต่มีโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเกิดความติดขัดและล่าช้าในเรื่อง
ของการขอใช้พ้ืนที่ โดยเป็นโครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณริมคลองชลประทาน  
ซึ่งต้องขออนุญาตใช้ที่ดินจากชลประทาน เมื่อประสานไปยังชลประทานแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ได้ 
แต่ชลประทานต้องให้กรมธนารักษ์อนุมัติการใช้พ้ืนที่ด้วยจึงจะสามารถใช้พ้ืนที่ได้ ท าให้เกิดความล่าช้า
โครงการในปีนั้นจึงไม่ผ่านการพิจารณา และท้ายที่สุดเหลือโครงการที่ได้รับการพิจารณาเพียง ๔ ล้านกว่าบาท 
จากที่ขอไป ๒๔.๘ ล้านบาท 

พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ กรรมการ กล่าวว่า ขอแนะน าให้ทางพลังงานจังหวัดประสานกับ อปท. 
เพ่ือเตรียมการล่วงหน้า หากเริ่มด าเนินการหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องหรือตามก าหนดเวลาก็จะ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน โดยอาจท าปฏิทินแล้วค านวณเวลาถอยลงมาและประสานงานตั้งแต่เนิ่นๆ 
น่าจะช่วยให้สามารถด าเนินการได้ทันเวลามากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่มีการสนับสนุน
งบประมาณในมิติด้านอื่น อาทิ การมอบทุนการศึกษา ขอให้ทางพลังงานจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลด้วยจะเป็นการดียิ่ง 

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ประชาชนนิยมใช้โซล่าร์เซลล์กัน
ค่อนข้างมาก จึงขอสอบถามว่าสามารถใช้งบประมาณของกองทุนอนุรักษ์พลังงานจัดซื้อโซล่าร์เซลล์เพ่ือ
พ้ืนที่สาธารณะเช่น หมู่บ้านหรือชุมชน ได้หรือไม่ หากสามารถท าได้จะช่วยส่งเสริมให้หมู่บ้านหรือชุมชน
สามารถประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น  

นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สามารถท าได้ เนื่องจากในกองทุน
อนุรักษ์พลังงานจะมีอยู่ ๗ กลุ่ม กลุ่มท่ี ๑–๖ จะมีทั้งเรื่องการศึกษา หรือเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนสมัครแอดมินไว้แล้ว สามารถขอรับการ
สนับสนุนโดยย่ืนตรงไปได้เลย และขอค าปรึกษาจากพลังงานจังหวัดได้ โดยพลังงานจังหวัดได้ท าหนังสือแจง้
เรื่องส่งไปยังทุกพื้นทีแ่ล้ว พร้อมทั้งขอให้รีบสมัครแอดมินและยื่นเสนอโครงการ ผู้ยื่นสามารถเลือกกลุ่มที่จะ
ขอรับการสนับสนุนได้ทุกกลุ่ม ในส่วนของกลุ่มที่ ๗ คือกลุ่มที่พลังงานจังหวัดต้องเป็นผู้ดูแล ในปีที่ผ่านมา
ได้รับงบประมาณจ านวน ๒๕ ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะได้รับงบประมาณลดลงเหลือ
เพียง ๑๐ ล้านบาท ซึ่งในกลุ่มนี้เมื่อมีผู้เสนอโครงการก็จะต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ



๑๓ 
 
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หากผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ 
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เป็นประโยชน์กับประชาชนเปน็อย่างมาก พลังงานจังหวัดมีเจ้าหนา้ที่แค่ในระดบัจังหวดั แต่ไม่มีเจ้าหนา้ทีใ่น
ระดับอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน ที่ผ่านมาเมื่อได้ไปลงพ้ืนที่ตามจังหวัดต่าง ๆ ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอ าเภอ ช่วยประสานกับทางพลังงานจังหวัด เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งการปรับลดงบประมาณลงจาก ๒๕ ล้านบาท เหลือเพียง ๑๐ ล้านบาท 
เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ส่วนในข้อที่บอกว่าเงื่อนไขในการลงทะเบียนสมัครแอดมิน หรือระยะเวลาในการส่ง
โครงการน้อย เมื่อครั้งท่ีไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระยะเวลาในการรับโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถจะขยายหรือไม่ขยายกไ็ด้ กองทุนนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประหยัดไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ต้องมีการประสานกัน 
ระหว่าง ๓-๔ หน่วยงาน เพราะเจ้าหน้าที่ของพลังงานจังหวัดมีไม่เพียงพอ อาจต้องขอให้เกษตรอ าเภอ  
เกษตรต าบล พัฒนากรต าบล หรือท้องถิ่น ให้ช่วยเหลือและประสานงานกัน นอกจากนี้ ขอฝากนายอ าเภอให้
มีการประเมินผลก่อนและหลังการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายทั้งก่อน
และหลังการติดตั้งว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ อีกทั้งควรติดตามประเมินผลว่าสิ่งที่ได้จัดสรร
ให้กับเกษตรกรที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง มีการช ารุดหรือ
สูญหายหรือไม่ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึงประโยชน์และคุณค่า รู้จักหวงแหนในสิ่งที่มีอยู่  เพ่ือจะได้ดูแลรักษา
ให้ใช้งานได้ยาวนานต่อไป 

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ได้กล่าวถึงเรื่องอุทกภัยในบางพ้ืนที่ว่า
ชุมชนริมน้ ามีความคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่หากปีไหนมีน้ าทะเลหนุนหรือมีพายุก็จะหนักเป็นพิเศษ ดังเช่นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ า คือ กรมชลประทาน
และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  (สทนช.) ซึ่งกรมชลประทานรับผิดชอบการกักหรือปล่อยน้ า  
ส่วน สทนช. รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ าในภาพรวม ในส่วนของประตูน้ าถือเป็นความรับผิดชอบของ
กรมชลประทานที่จะต้องเข้ามาดูแลสร้างซ่อมและตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องน่าจะได้มีการ
เตรียมแผนด าเนินงานไว้แล้ว ในส่วนของพลังงานทดแทน จากที่ได้รับฟังรายงานท าให้ทราบว่าโรงไฟฟ้าที่
ตั้งขึ้นเพ่ือผลิตไฟฟ้ายังผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเสนอว่าทางจังหวัดอาจจะตั้งโรงไฟฟ้า
ขยะโดยน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ ๒ ทาง คือได้ทั้งการก าจัดขยะและได้พลังงาน
ทดแทนด้วย 

นางวิพร แววศรีผ่อง นายอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในเรื่องของประตูระบายน้ า 
ทางอ าเภอสามโคกได้มีการประชุมเรื่องปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และทราบว่าประตูระบายน้ ามีความ
จ าเป็นจริง ๆ อ าเภอสามโคกจึงได้ท าหนังสือผ่านจังหวัดและติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดแจ้งว่า
ได้ส่งเรื่องไปที่กรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องของไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ ซึ่งที่ว่าการอ าเภอสามโคก  
เมื่อครั้งท่ีย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแรก ค่าไฟฟ้าติดลบเป็นเงินแสนกว่าบาท จึงได้พยายามหาแนวทางให้
อ าเภอสามโคกประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มจากการปิดเปิดไฟและเริ่มที่เจ้าหน้าที่ทุกคน และยังซื้อ 
โซล่าร์เซลล์มาติดตั้งเองบริเวณภายนอกอาคาร โดยที่ว่าการอ าเภอสามโคกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑  



๑๔ 
 
เป็นอาคาร ๓ ชั้น แต่มีส่วนราชการ ๕ หน่วยงานมาอยู่ด้วย ใช้มิเตอร์ตัวเดียวกันและใช้ไฟฟ้าฟรีมาโดยตลอด  
นี่คือปัญหา ทางอ าเภอจึงเรียกประชุมส่วนราชการเพ่ือขอความช่วยเหลือ เพราะทางอ าเภอไม่ได้คิดค่าเช่า 
แต่ในส่วนของค่าไฟฟ้า ได้ขอให้ส่วนราชการขอมิเตอร์แยกต่างหาก ท าให้ขณะนี้อ าเภอสามารถประหยัดไฟ
จากเดือนละ ๕๔,๐๐๐ บาท ลดลงมาเหลือเพียง ๓๔,๐๐๐ บาท ในเดือนที่ผ่านมา โดยได้ท าการบันทึกสถิติ
ค่าใช้จ่ายไว้ และยังต้องการให้เกิดการประหยัดมากขึ้นอีก จึงได้ของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามา
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนที่ว่าการอ าเภอเพ่ือจะได้ประหยัดไฟมากขึ้น แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอ
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  

นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ขอแนะน าเทคนิคการของบประมาณอย่าง
ถูกต้องโดยการเขียนโครงการให้มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy ประกอบด้วย ๑) เศรษฐกิจชีวภาพ  
อาทิ โครงการบริหารจัดการขยะหรือบ่อดักไขมัน ๒) เศรษฐกิจหมุนเวียน คือการลงทุนในสิ่งหนึ่งและ
หมุนเวียนเกิดประโยชน์ในอีกหลายสิ่ง อาทิ การลงทุนใน OTOP แต่ได้ประโยชน์ในเรื่องขยะหรือเรื่อง
พลังงานด้วย และ ๓) เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งการเขียนโครงการที่อยู่ ในแผนหมู่บ้านต าบลอ าเภอ  
โดยอ้างอิงถึงข้อมูลข้างต้นจะท าให้เกิดโอกาสในการได้รับการพิจารณาสูง 

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง  กล่าวถึงการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้การจัดท าแผนงาน
หรือโครงการท่ีขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณากลั่นกรองของจังหวัด ดังนั้น จึงต้องมีการรวบรวมความ
ต้องการของประชาชนให้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด และนายกรัฐมนตรีจะมอบรัฐมนตรีแต่ละท่านให้มา
ติดตามเป็นรายจังหวัดหรือรายกลุ่มจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
วุฒิสภา ซึ่งผมเป็นกรรมาธิการในคณะนี้ได้พยายามผลักดันเรื่องดังกล่าวอีกทางหนึ่ง โดยได้เชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดเข้าร่วมประชุม ติดตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด เช่น กรณีประตูน้ าของกรมชลประทาน 
นายอ าเภอต้องท าการประสานกับชลประทานในพ้ืนที่ เพ่ือบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
จากนั้นจังหวัดตามเรื่องต่อที่กรมชลประทาน โดยกระทรวงมหาดไทยตามเรื่องต่อที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยระบุว่าเป็นความต้องการของพ้ืนที่ ดังนั้น ในส่วนนี้กรมชลประทานต้องท าแผนปฏิบัติการ 
ของบประมาณให้ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
ระหว่างจังหวัดหรือหลายจังหวัด หรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ กรมชลประทานต้องเป็นผู้ของบประมาณ  
แต่งบประมาณที่ได้มานั้นจะไม่ได้ให้อ าเภอสามโคก ไม่ได้ให้จังหวัดปทุมธานี แต่จะให้ชลประทานจังหวัด
หรือหัวหน้าโครงการชลประทานของแต่ละพ้ืนที่รับงบประมาณนี้ไปด าเนินการ เป็นต้น ในส่วนนี้ขอฝากให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพยายามผลักดันงานตรงนี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเท่ากับว่าจังหวัดได้จัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดที่รวบรวมความต้องการของทุกหน่วยงานในจังหวัดไว้แล้ว แต่เมื่อส่งไปให้ฟังก์ชันหรือ
หน่วยงานส่วนกลางกลับไม่ได้รับความสนใจ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ตามนั้น หรือไม่น าเรื่องไปขอ
งบประมาณให้ เช่น เรื่องประตูน้ าที่ได้ส่งเรื่องไปในแผนพัฒนาจังหวัด แต่เมื่อไปถึงกรมชลประทานกลับ
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนของกรมชลประทาน ท าให้ไม่ได้รับงบประมาณ เป็นต้น ขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นว่า 
เพ่ือเป็นการป้องกันการกลั่นกรองโครงการไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
ควรจะต้องให้จังหวัดเป็นผู้กลั่นกรองและส่งไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ท าหน้าที่
จัดสรรให้หรือขอตั้งงบประมาณให้ ซึ่งจากการติดตามข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีเงินงบประมาณมาท่ีจังหวัด



๑๕ 
 
ประมาณ ๘,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีโอกาสพิจารณางบประมาณเฉลี่ย ๒๐๐ 
ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มีส่วนร่วมหรือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
แต่อย่างใด ชาวบ้านไม่ได้เสนอความต้องการ เป็นเรื่องที่ส่วนกลางจัดสรรมาให้ อาจมีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกบั
ความต้องการ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การตั้งงบประมาณในป ีพ.ศ. ๒๕๖๗ 
จึงขอฝากนายอ าเภอและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไว้ว่า ต้องสรุปงานในส่วนนี้เสนอรัฐมนตรีหรือ
ปลัดกระทรวงว่ามีช่องทางที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับปัญหา โดยผ่านทางแผนพัฒนาจังหวัดตาม 
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนส าหรับการฟ้ืนฟูสถานการณ์ภายหลังน้ าลด จ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพและสิ่งของจ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 
โดยมี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ 

ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี” (ตามแนบ) 

จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแสงตะวัน หมู่ที่ ๑ 
ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะ
สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการ
จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ นางสาวบุญนภา บัวหลวง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน 
บรรยายสรุปการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง “ผ้าใยกล้วย" เป็นผ้าประจ าจังหวัดปทุมธานี และเป็น
สินค้าโอท็อปที่สร้างความยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นแสงตะวนั โดยผ้าใยกล้วย เป็นความร่วมมอื
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัยและพัฒนาเส้นใยกล้วย เนื่องจากต้นกล้วยหอมทองและต้นกล้วยน้ าว้าเหลือทิ้ง 
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ๓๐,๐๐๐ ตันต่อปี จึงได้น ากาบและก้านในกล้วยมาปั่นเป็นเส้นด้าย ซึ่งเส้นใยกล้วย
มีคุณสมบัติเด่นในด้านความแข็งแรงและเงามัน สามารถขึ้นรูปเป็นเส้นด้ายและน ามาต่อยอดทอเป็นผืนผ้า
และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านแสงตะวัน และพัฒนาลวดลายของผ้าใยกล้วยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นอัตลักษณ์ของจังหวัด
ปทุมธานี เช่น ลายหางไก่เตี้ย ซึ่งเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนวัดไก่เตี้ย จังหวัดปทุมธานี ชาวบ้าน  
ในชุมชนมีความภาคภูมิใจที่สามารถทอผ้าได้เองโดยไม่ต้องสั่งซื้อจากท้องตลาด และสามารถสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของวิสาหกิจชมุชน ที่ได้มีการวจิยั
และพัฒนาเส้นใยกล้วยเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงมีการออกแบบเส้นด้ายที่มีอัตลักษณ์  
เป็นการพัฒนาและยกระดับผ้าทอมือ รวมถึงยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่
ท าไร่กล้วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย 

 
 

๘. วิธีการประเมินผล 



๑๖ 
 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๕ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๔๓ 
หญิง ๕๗ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๓.๑ 
๒๔.๖ 
๑๕.๔ 
๒๐ 

๑๒.๓ 
๒๔.๖ 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

- 
๙.๒ 

มัธยมศกึษา ๒๐ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๓.๑ 
ปริญญาตร ี ๕๖.๙ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๑๐.๘ 

  

 

 

 ๔. อาชีพหลัก 



๑๗ 
 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๙.๒ 
๔.๖ 

๑๐.๘ 
๓๐.๘ 
๔๔.๖ 

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๕๕.๓๘ 
๓๐.๗๖ 
๖๑.๕๓ 
๓๐.๗๖ 

- 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๗๑.๖ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  
มีจ านวนทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๗๘.๒ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
๒. ร้อยละ ๗๕.๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. ร้อยละ ๗๓ ได้รับความรูจ้ากการลงพ้ืนที่ของสมาชกิวุฒสิภา และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการ

แก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต 
๔. ร้อยละ ๗๐.๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๕. ร้อยละ ๖๙.๒ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ส่วนอีก ๑ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
๑. ร้อยละ ๖๕ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 



๑๘ 
 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๐๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี ส านักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี พัฒนาการ
อ าเภอสามโคก เกษตรอ าเภอสามโคก นายอ าเภอสามโคก  
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากน้อย ประธานสภาและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากน้อย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี 
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี Tigernews และไทย ทูเดย ์
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดปทุมธานี และได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 

------------------------------------ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

วันพฤหัสบดีที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ จังหวัดปทุมธาน ี
----------------------- 

 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะเดินทางโดยเรือไปยังวดัศาลาแดงเหนือ ต าบลเชยีงรากน้อย อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดศาลาแดงเหนือ ต าบลเชยีงรากน้อย อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ วสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลติทางการเกษตรแสงตะวัน หมู่ที่ ๑  
ต าบลกระแชง อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



๒๒ 
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